



Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2014

P. ALKA-

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO
**“Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học
trong điều kiện tự chủ tài chính tại Trường Đại học Ngoại thương”**

Kính gửi: *Trường Đại học An Giang*.....

Nghị quyết 14/2005/NQ-CP về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 khẳng định tầm quan trọng của việc đổi mới cơ chế quản lý giáo dục đại học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo hướng chuyển các cơ sở giáo dục đại học công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, có pháp nhân đầy đủ, có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về đào tạo, nghiên cứu, tổ chức, nhân sự và tài chính; xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, xây dựng cơ chế đại diện sở hữu nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Trường Đại học Ngoại thương là một trong số các trường đại học được lựa chọn thực hiện thí điểm tự chủ tài chính. Trong thời gian thực hiện thí điểm tự chủ, Nhà trường đã nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng cũng còn không ít những hạn chế còn tồn tại. Trong thời gian tới, Trường Đại học Ngoại thương tiếp tục được lựa chọn để thực hiện cơ chế tự chủ tài chính một cách toàn diện hơn. Điều đó chắc chắn sẽ mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Để đánh giá một cách tổng thể những kết quả, hạn chế trong thời gian qua, cũng như những cơ hội thách thức đối với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học khi thực hiện tự chủ tài chính trong thời gian tới, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức hội thảo khoa học **“Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong điều kiện tự chủ tài chính tại Trường Đại học Ngoại thương”**.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà quản lý, các nhà khoa học, giảng viên và lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia viết bài đăng trên kỷ yếu hội thảo.



Nội dung bài viết tập trung vào những vấn đề sau:

- Đánh giá công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Ngoại thương trong điều kiện tự chủ tài chính;
- Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường đại học trong và ngoài nước trong điều kiện tự chủ tài chính;
- Đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong điều kiện tự chủ tài chính của các trường đại học Việt Nam nói chung và Trường Đại học Ngoại thương nói riêng;
- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường đại học Việt Nam nói chung và Trường Đại học Ngoại thương nói riêng.
- Các nội dung khác liên quan đến chủ đề hội thảo.

Bài viết bằng tiếng Việt được đánh máy trên khổ giấy A4, có độ dài từ 5 trang trở lên (kèm theo bản tóm tắt nội dung tối đa 1/2 trang A4), Font chữ: Times News Roman và xin gửi về Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, trước **16 giờ 00, ngày 19 tháng 10 năm 2014** theo địa chỉ e-mail: qlkh@ftu.edu.vn.

Rất mong nhận được sự hợp tác và tham gia nhiệt tình của Quý vị.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với Ban Tổ chức theo địa chỉ:

Phòng Quản lý Khoa học - Trường Đại học Ngoại thương

Tel: 04.32595158 - Ext: 238/236/231 - Fax: 04.38343605 - Email: qlkh@ftu.edu.vn

Xin trân trọng cảm ơn. *H*

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
GS, TS Hoàng Văn Châu